

Số: /BC-VHL

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 12 năm 2023

Thực hiện Công văn số 5633/VPCP-KSTT ngày 25/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm) báo cáo kết quả tháng 12 năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về cải cách việc quy định thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị định số 106/2022/NĐ-CP ngày 24/12/2022 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm, Viện Hàn lâm được phép thực hiện một số dịch vụ công do Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay Viện Hàn lâm chưa ban hành thủ tục hành chính đối với các dịch vụ công được phép hoạt động. Viện tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính và tham gia góp ý các Dự thảo Hồ sơ, văn bản, cử cán bộ tham gia các Tổ thẩm định theo đề nghị của các Bộ, ngành, cụ thể trong tháng 12/2023, Viện đã tham gia góp ý Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình Khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030; Dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục); Luật Di sản văn hóa; Quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp bộ của Bộ Công thương, Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề, Dự thảo Kế hoạch hoạt động quốc gia về phát triển kinh tế số, Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng đối với ngành Kế hoạch và Đầu tư, Dự thảo Công văn hướng dẫn thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước quản lý, Dự thảo thông tư bãi bỏ một số Thông tư của Bộ Tài chính tổng lĩnh vực thuế, Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2024, Dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Dự thảo Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030, Dự thảo liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp tỉnh....

Ngoài ra, Viện Hàn lâm lấy ý kiến của các đơn vị trực thuộc về Dự thảo ban hành Hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia, Dự thảo Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 của Viện Hàn lâm.

2. Cải cách việc thực hiện thủ tục hành chính

Viện Hàn lâm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành kế hoạch năm 2023 của Dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT dùng chung và xây dựng nền tảng Chính phủ điện tử giai đoạn 2022-2024 tại Viện Hàn lâm”. Công tác chuyển đổi số trong quản lý khoa học và điều hành của Viện Hàn lâm đã được quyết liệt thực hiện. Đến nay các hoạt động đăng ký, đề xuất, phê duyệt, thống kê các kết quả nghiên cứu đã được thực hiện trên môi trường mạng bằng hệ thống do Viện Hàn lâm tự xây dựng và vận hành góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt việc sử dụng Hệ thống này cho phép thu thập, chuyển đổi dữ liệu, số hóa hồ sơ tài liệu đề tài để lưu trữ vào một cơ sở dữ liệu tập trung; thực hiện quản lý và khai thác dữ liệu đồng bộ, thống nhất.

Năm 2023, Công tác tuyên truyền về Cải cách hành chính được Viện Hàn lâm quan tâm, thường xuyên cập nhật, đăng tải các bài báo trong chuyên mục "Cải cách hành chính" và Chuyên trang chuyển đổi số của Viện Hàn lâm.

3. Kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị: Không có.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng tại Viện Hàn lâm là nhiệm vụ trọng tâm và luôn được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm cùng với sự hoạt động hiệu quả của các đơn vị trực thuộc, góp phần nâng cao hiệu quả của cải cách hành chính trong toàn Viện Hàn lâm.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NĂM 2024

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Kế hoạch triển khai tổng thể Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-VHL ngày 30/9/2021

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: Không

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 12 năm 2023 của Viện Hàn lâm, trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch Viện (để báo cáo);
- Website Viện Hàn lâm;
- Lưu: VT, VP(THPC).Ng

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Tuấn Anh

